

## SẢN XUẤT

### ĐIỂM NHẤN “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2017” TẠI HÀ NỘI



Thành phố Hà Nội hiện có gần 10 triệu dân sinh sống, học tập và công tác nên lĩnh vực an toàn thực phẩm (ATTP) luôn được các cấp, các ngành và người dân quan tâm chú trọng đặt lên hàng đầu. Ngày 04/4/2017, UBND Thành phố có Kế hoạch phát động tháng hành động vì ATTP năm 2017 với chủ đề “*Sản xuất kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn; kiểm soát rượu và phòng tránh ngộ độc rượu*”.

Với nhiều giải pháp cụ thể, trong đó thành lập 06 đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra việc triển khai “tháng hành động vì ATTP năm 2017” tại tất cả các quận, huyện, thị xã. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt chú trọng các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống và sản phẩm rượu. Kiểm tra đột xuất các cơ sở theo phản ánh của người dân hoặc cơ quan truyền thông.

Ghi nhận của đoàn kiểm tra liên ngành Số 04 (do ông Nguyễn Huy Đăng – PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT làm Trưởng đoàn) về những chuyển biến, điểm nhấn tích cực các hoạt động triển khai “Tháng hành động về ATTP năm 2017”, bên cạnh đó cũng thấy những khó khăn tồn tại từ cơ sở về công tác quản lý ATTP tại một số huyện Chương Mỹ, Thanh Oai, Ba Vì, thị xã Sơn Tây và quận Ba Đình.

**Thứ nhất:** Về chỉ đạo, năm nay các quận, huyện, thị xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc rõ nét hơn những năm trước. Cụ thể

huyện đã có chỉ thị của huyện ủy để chỉ đạo các cấp, các ngành vào cuộc, trong đó phải kể đến hoạt động của Hội phụ nữ, Hội nông dân trong công tác truyền thông, tập huấn đến người nông dân, xây dựng liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm (như Thanh Oai, Chương Mỹ, Sơn Tây). 100% các quận, huyện, thị xã kiện toàn Ban chỉ đạo về ATTP và có kế hoạch chi tiết về ATTP năm 2017 và “tháng hành động vì ATTP” để triển khai tới các xã, thị trấn.

Trong chỉ đạo đã thực hiện đúng chủ đề mà thành phố phát động đó là tập trung quản lý sản xuất, kinh doanh rượu và thực phẩm tươi sống. Các quận, huyện, thị xã được kiểm tra 100% đều có chỉ đạo về thống kê, rà soát các cơ sở kinh doanh, sản xuất rượu trên địa bàn. Đã thành lập các đoàn kiểm tra để đi kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà hàng ăn uống có bán rượu. Tăng cường chỉ đạo các hoạt động liên quan đến sản xuất thực phẩm tươi sống như các khu vực sản xuất rau, các cơ sở chăn nuôi để ngăn chặn chất cấm, chất tạo nạc, việc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi.

Kiểm tra hoạt động tại một số xã, việc chỉ đạo và huy động các tổ chức đoàn thể cũng được các xã quan tâm chú trọng hơn so với những năm trước. Nhiều nơi đã huy động đoàn thành niên, học sinh cho hoạt động truyền thông, cổ động về tháng hành động về ATTP. Từ chỉ đạo quyết liệt và thực hiện đồng bộ các khâu thanh tra, kiểm tra và truyền thông nên nhận thức của toàn dân về ATTP đã có nhiều chuyển biến và đi vào chiều sâu.

**Thứ hai:** Về hoạt động thanh tra kiểm tra, giống như thành phố, các quận, huyện, thị xã đã thành lập từ 2 – 3 đoàn kiểm tra đi kiểm tra đến các xã, phường. Đây là một hoạt động tích cực tạo chuyển biến nhận thức từ cơ sở. Hoạt động kiểm tra còn thấy được nhiều tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo tổ chức triển khai từ cơ sở để chấn chỉnh kịp thời. Đoàn kiểm tra cũng sẽ cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm những nơi làm tốt để giúp các cơ sở khắc phục hạn chế.

Đoàn kiểm tra số 04 trực tiếp kiểm tra một số cơ sở kinh doanh, bếp ăn tập thể đã thấy các chủ

cơ sở cũng có nhiều chuyển biến về nhận thức. Rõ nét nhất là việc các chủ hộ kinh doanh đều cho ý kiến hiện nay nếu kinh doanh không đảm bảo ATTP "sẽ tự bị loại thải mà không phát triển và tồn tại được". Với bếp ăn tập thể, các cơ sở được kiểm tra đều đã có nhận thức sâu sắc về việc nhập sản phẩm về sử dụng đều phải nhập ở nơi rõ ràng về nguồn gốc, xuất xứ và đều có hợp đồng mua bán rõ ràng. Năm 2017 cũng là năm quan tâm đến hoạt động kinh doanh, sản xuất rượu tại các cơ sở, 100 % các quận, huyện, thị xã được kiểm tra đều có kế hoạch thanh tra kiểm tra về rượu, nhiều nơi có làng nghề về sản xuất rượu thì hoạt động này được quan tâm chú trọng hơn.

**Thứ ba:** Công tác truyền thông về tháng hành động vì ATTP, các quận, huyện đã chủ động tích cực thông qua các hoạt động cụ thể như tăng thời lượng phát sóng về ATTP đến đài truyền thanh các xã, thị trấn, cụm dân cư. Đảm bảo có băng rôn, pano tuyên truyền về ATTP treo tại các khu vực đông dân cư, cổng trụ sở. Nhiều huyện tổ chức xe cổ động đi tuyên truyền trên các đường trục chính của huyện (Thanh Oai, Ba Vì, Sơn Tây...).

Tổ chức tập huấn, nói chuyện chuyên đề về ATTP đến nhiều đối tượng trong đó phải kể đến việc triển khai tới các chủ cơ sở kinh doanh. Vừa tuyên truyền vừa hướng dẫn việc thực hiện xác nhận kiến thức về ATTP cho các đối tượng kinh doanh thực phẩm tại cơ sở vì vậy số người được xác nhận kiến thức về ATTP đã tăng lên rõ rệt (Chương Mỹ, Ba Đình...). Một số nơi còn làm tốt việc xã hội hóa về truyền thông ATTP như hướng dẫn để các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh chủ động làm băng rôn, pano treo tại cổng cơ sở và điểm kinh doanh (Ba Đình, Thanh Oai, Chương Mỹ...). Chính từ hoạt động này đã nhân rộng số người biết và hiểu thêm về "Tháng hành động về ATTP" năm 2017.

**Thứ tư:** Tập trung thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh rượu, 100 % các quận, huyện, thị xã được kiểm tra đã thành lập các đoàn liên ngành đi kiểm tra trực tiếp tại cơ sở. Đồng thời đã thực hiện việc thống kê, rà soát tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn. Một số huyện có làng nghề nấu rượu đã mời các hộ lên hướng dẫn, phổ biến các thủ tục về sản xuất, kinh doanh rượu theo quy định của pháp luật. Tuyên truyền để người dân chấp hành tốt việc quản lý sản xuất, kinh doanh rượu.

*Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình thanh tra, kiểm tra đoàn kiểm tra số 04 cũng thấy được những khó khăn, bất cập, hạn chế tại các địa phương, cơ sở khi triển khai "tháng hành động vì ATTP năm 2017".*

Các hoạt động kinh doanh sản xuất nhỏ lẻ rất khó cho công tác quản lý cũng như việc cấp giấy

chứng nhận ATTP cho các chủ cơ sở. Các hộ sản xuất kinh doanh rượu nhỏ lẻ, qua kiểm tra nhiều hộ sản xuất rượu chủ yếu phục vụ cho mục đích sử dụng hoặc chỉ bán cho người thân quen trong gia đình nên rất khó kiểm tra, xử lý vi phạm. Đối với việc quản lý kinh doanh rượu tại các làng nghề, các thôn, xóm mới chỉ dừng lại ở việc thống kê, rà soát, hướng dẫn để chủ cơ sở làm các thủ tục theo quy định của pháp luật mà chưa cấp được các thủ tục để chủ cơ sở kinh doanh, sản xuất.

Đối với các hộ kinh doanh ăn uống tại các quán đường phố, đường làng, ngõ xóm thường sử dụng rượu không rõ nguồn gốc nhưng không xử lý được do hoạt động kinh doanh quá nhỏ lẻ. Các chế tài xử lý vi phạm không đủ sức răn đe nên việc thanh, kiểm tra xử lý vi phạm nhất là ở cấp xã, phường gặp rất nhiều khó khăn. Việc xử lý vi phạm hành chính trong tháng hành động vì ATTP hiện còn quá thấp so với thực tế, yêu cầu đặt ra. Chủ yếu các đoàn liên ngành của quận, huyện, thị xã mới dừng lại ở đơn đốc nhắc nhở mà chưa xử phạt vi phạm hành chính nên tính răn đe các đối tượng vi phạm chưa cao (như Quận Ba Đình trong tháng rất nhiều cuộc kiểm tra nhưng không có trường hợp xử lý vi phạm bằng hình thức phạt tiền).

Đa số các quận, huyện chưa xây dựng được chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm để đảm bảo tự cung tự cấp rau thịt cho các bếp ăn tập thể, nhà hàng tại quận, huyện vừa để phát triển cho hộ sản xuất vừa đảm bảo ATTP. Với các huyện đều chưa xây dựng được cơ sở giết mổ tập trung nên việc quản lý gia súc, gia cầm gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại.

Về công tác truyền thông "tháng hành động vì ATTP" đã có nhiều chuyển biến song vẫn cần có những giải pháp sâu rộng đồng bộ hơn nữa, nhất là việc huy động cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh. Làm sao để mọi người, mọi nhà, các cơ quan, đơn vị nhất là các trường học, học sinh, sinh viên đều biết về năm ATTP, "tháng hành động vì ATTP", có sự đồng thuận cao như vậy thì công tác quản lý ATTP tại cơ sở mới có chuyển biến về chiều sâu, bền vững.

Như ý kiến của Ban chỉ đạo ATTP các quận, huyện, thị xã, các cơ sở kinh doanh, các đối tượng được kiểm tra đều khẳng định hoạt động thanh, kiểm tra đã giúp cho các địa phương, các cơ sở rút kinh nghiệm những tồn tại hạn chế để tập trung triển khai các giải pháp trong thời gian tới. Chắc chắn từ kết quả thanh, kiểm tra của 06 đoàn liên ngành Thành phố vừa qua sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động quản lý về ATTP tại Hà Nội có chuyển biến tích cực hơn trong thời gian tới./.

**Nguyễn Ngọc Sơn**

## HỘI THẢO CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT PHÒNG CHỐNG BỆNH LỞ MỖM LONG MÓNG VÀ BỆNH ĐẠI

Chi cục Thú Y Hà Nội vừa tổ chức Hội thảo kỹ thuật phòng, chống bệnh lở mồm long móng và bệnh dại với sự tham gia của 60 cán bộ Trạm thú y và Trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội là địa phương có tổng đàn gia súc, gia cầm lớn, có nguy cơ cao về dịch bệnh nếu không triển khai đồng bộ, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Năm 2016, mặc dù tình hình dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm trên cả nước diễn biến phức tạp nhưng trên địa bàn Thành phố không xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi là biện pháp chủ động và tích cực nhất trong việc đảm bảo an toàn dịch bệnh đã được Chi cục Thú y tập trung chỉ

đạo các Trạm thú y quận, huyện, thị xã triển khai theo đúng kế hoạch.

Tại hội thảo, Điều phối viên các hoạt động thú y cộng đồng của Công ty Merial tại Việt Nam đã hướng dẫn các quy trình và kỹ thuật tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng, kỹ thuật phòng, chống bệnh dại và quản lý đàn chó cũng như cập nhật tình hình dịch tễ bệnh dại tại Việt Nam. Hội thảo đã cung cấp thêm kiến thức, cập nhật những thông tin mới nhất và chia sẻ các kinh nghiệm về phòng, chống bệnh lở mồm long móng và bệnh dại, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố./.

**Lưu Phương**

## HỘI THẢO “NHỊP CẦU NHÀ NÔNG” TẠI HUYỆN ĐÔNG ANH



Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với UBND huyện Đông Anh vừa tổ chức Hội thảo “Nhịp cầu nhà nông”. Hội thảo có sự tham gia của gần 300 đại biểu đại diện hộ nông dân, các chủ trang trại và hợp tác xã trên địa bàn huyện Đông Anh.

Tại hội thảo, gần 100 câu hỏi của bà con nông dân đã được các chuyên gia, các nhà quản lý tư vấn, giải đáp. Nội dung tập trung về hướng dẫn, tư vấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, phòng và điều trị bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản. Bên cạnh đó, bà con đặc biệt quan tâm đến định hướng,

chính sách khuyến khích, hỗ trợ sản xuất của huyện và Thành phố trong bối cảnh tình hình chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn. Những năm qua, huyện Đông Anh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi; nhân rộng những mô hình nông nghiệp công nghệ cao, gắn với chuỗi sản xuất - tiêu thụ nông sản theo hướng hàng hóa quy mô lớn. Huyện đã triển khai nhiều giải pháp khuyến khích bà con phát triển sản xuất, mở rộng quy mô theo hướng hàng hóa giá trị cao, hỗ trợ người dân trong cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị ngành hàng nông nghiệp.

Hội thảo không chỉ nhằm mục đích trao đổi, giải đáp, tư vấn về kỹ thuật cho bà con, mà đây còn dịp để lãnh đạo ngành và địa phương nắm bắt được những tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu của bà con nông dân để qua đó có những định hướng nhằm phục vụ và phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện được tốt hơn./.

**Lưu Phương**

## ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG HÀ NỘI LẦN THỨ 2 (2017-2019)



Chi đoàn Trung tâm khuyến nông Hà Nội vừa tổ chức Đại hội chi đoàn lần thứ hai, nhiệm kỳ 2017 – 2019. Tham dự đại hội có đồng chí Vũ Thị Hương – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm khuyến nông, các đồng chí lãnh đạo, trưởng phó các phòng, đơn vị trực thuộc Trung tâm, đại diện Quận đoàn Hà Đông và một số đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT cùng toàn thể đoàn viên Trung tâm Khuyến nông Hà Nội.

Trong giai đoạn 2012-2017, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc, Chi đoàn Trung tâm Khuyến nông đã có nhiều cố gắng để học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, đóng góp nhiều công sức xây dựng Trung tâm ngày càng phát triển, vững mạnh, từng bước thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong thời kỳ mới. Đoàn viên Chi đoàn đã tích cực tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước do Đảng ủy và đoàn cấp trên triển khai. Tất cả các đoàn viên

trong Chi đoàn đều có lập trường kiên định, vững tin vào đường lối, chủ trương của Đảng. Trong công tác chuyên môn, phát huy tốt vai trò của thế hệ trẻ, cán bộ đoàn viên thanh niên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao về chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp, huấn luyện tập huấn, tuyên truyền giúp cho nông dân áp dụng tiến bộ KHKT mới vào sản xuất để sản xuất ra các sản phẩm nông nghiệp chất lượng, hiệu quả và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong công tác tham gia xây dựng Đảng, Chi đoàn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về Đảng cộng sản Việt Nam và đường lối chủ trương của Đảng cho đoàn viên. Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu được 25 đồng chí đoàn viên ưu tú cho các chi bộ để xem xét kết nạp Đảng, hiện 20 đồng chí đã được kết nạp đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đội ngũ cán bộ Đoàn từng bước được trưởng thành, nhiều đồng chí cán bộ Đoàn được cơ quan giao giữ các chức vụ quan trọng tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và đang tiếp tục phát huy năng lực của mình.

Đại hội đã thống nhất bỏ phiếu tín nhiệm và bầu được 5 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2017-2019. Đại hội đã bỏ phiếu và bầu 2 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên, trong đó có 01 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Quận đoàn Hà Đông đã tặng giấy khen cho 04 đồng chí trong Ban chấp hành khóa cũ và tập thể chi đoàn Trung tâm Khuyến nông Hà Nội./.

**Nguyễn Thúy**

## KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI NÔNG DÂN NĂM 2017

Hội nông dân huyện Ba Vì vừa phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2017.

Theo đó, lớp học sẽ diễn ra trong thời gian 2 ngày với đối tượng là các đồng chí trong Ban thường vụ Hội nông dân cơ sở; chi hội trưởng mới thay đổi nhiệm kỳ 2017- 2019. Chương trình tập huấn nghiệp vụ công tác Hội nông dân năm 2017 bao gồm các nội dung: nghiệp vụ công tác tổ chức Hội, hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018- 2023; công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với

năm kỷ cương hành chính; Hướng dẫn viết tin bài trong hoạt động công tác Hội; Nghiệp vụ công tác quản lý các nguồn vốn vay; Hướng dẫn quy trình các bước thành lập, hoạt động đánh giá hiệu quả của mô hình kinh tế tập thể, câu lạc bộ phát triển kinh tế, câu lạc bộ sản xuất giỏi.

Qua lớp tập huấn đã giúp cán bộ Hội nông dân cơ sở và các hội viên hiểu rõ về vị trí, vai trò, chức năng của cơ sở Hội; các kỹ năng, phương pháp công tác của cán bộ Hội cơ sở, nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các Chi hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác hiện nay./.

**Lê Thu**

## BỆNH TỤ HUYẾT TRÙNG (PASTEURELLOSIS)

Hiện nay, thời tiết bắt đầu nắng, nóng, là cơ hội phát sinh bệnh tụ huyết trùng trên vật nuôi, vì vậy rất cần có thêm những hiểu biết để phát hiện và phòng trị bệnh kịp thời.

### 1. Nguyên nhân, sức đề kháng của vi khuẩn

Do vi khuẩn Pasteurella gây ra, vi khuẩn có nhiều chủng.

Vi khuẩn dễ bị tiêu diệt bởi nhiệt độ, ánh sáng và chất sát trùng.

### 2. Điều kiện lây lan bệnh

Loài mắc bệnh: trâu, bò, lợn, gà, vịt, ngan...

Ở lợn, bệnh có thể ghép với suyễn, đóng dấu lợn, phó thương hàn và dịch tả lợn. Ở gia cầm, bệnh thường ghép với E.coli, salmonella, dịch tả...

Điều kiện phát bệnh: Bệnh tụ huyết trùng thường phát ra khi thời tiết nóng ẩm, đặc biệt mùa mưa (mưa nắng thất thường) hoặc thay đổi điều kiện sống (rất điển hình ở trâu, bò chuyển vùng, người chăn nuôi thường gọi là bệnh ngã nước).

Đường lây truyền chính: Vi khuẩn tụ huyết trùng có trong cơ thể vật nuôi khoẻ mạnh, thường tập trung ở đường hô hấp. Khi có yếu tố bất lợi như thời tiết thay đổi đột ngột, chuyển đàn, dinh dưỡng kém... thì vi khuẩn sẽ tăng số lượng và độc lực, phát triển thành bệnh.

Bệnh lây từ vật nuôi bệnh sang vật nuôi khoẻ (do tiếp xúc), do nước uống, thức ăn, dụng cụ chăn nuôi nhiễm mầm bệnh. Bệnh cũng có thể phát tán do buôn bán, giết mổ vật nuôi bệnh và các vật trung gian truyền bệnh như chuột, côn trùng...

### 3. Triệu chứng lâm sàng

Thông thường vật nuôi mắc bệnh ở 3 thể:

- Thể ác tính: Con vật chết rất nhanh, không biểu hiện rõ triệu chứng; đôi khi vật nuôi sốt cao.

- Thể cấp tính: Phổ biến nhất, vật nuôi chết nhanh (thời gian nung bệnh từ 1-3 ngày), xác tím đen; sốt cao, đi lại chậm chạp, liệt chân hay liệt cánh ở gia cầm, ở lợn, bò, trâu thường thè lưỡi ra, thờ khó.

Có hiện tượng tiêu chảy, phân có máu tươi và niêm mạc ruột. Thờ khó, chảy nước mũi, nước miếng. Vi trùng vào máu gây nhiễm trùng huyết làm cho vật nuôi chết nhanh.

Ở nước ta, gia súc, gia cầm bị bệnh có thể chết đến 90 - 100 %.

- Thể á cấp tính:

Gia súc thường rối loạn tiêu hoá: lúc táo bón, lúc tiêu chảy; viêm khớp nên con vật đi lại khó khăn.

Ở gia cầm: tích sưng, viêm khớp, bại liệt. Tỷ lệ đẻ trứng giảm, tỷ lệ chết tăng.

### 4. Bệnh tích

Bệnh cấp tính có đặc điểm chung là xoang bao tim tích nước; tụ huyết, xuất huyết ở phủ tạng và thịt tím sẫm.

Phổi tụ huyết, xuất huyết, viêm;

Gan sưng, tụ huyết, xuất huyết; ruột sưng đôi khi có máu.

Gia súc: Hệ thống hạch lâm ba sưng to, thuy thũng và xuất huyết, rõ nhất là hạch lâm ba sau hầu, vai và trước đùi.

Gia cầm đẻ, buồng trứng vỡ nát. Có thể thấy dịch phẩm xuất nhầy như "pho mát" ở gan, tim. Đặc biệt trên mặt gan có những hoạt tử trắng lấm tấm như đầu đinh ghim.

### 5. Chẩn đoán

- Dựa vào triệu chứng lâm sàng và bệnh tích điển hình của vật nuôi mắc bệnh.

- Xét nghiệm vi trùng học và làm phản ứng huyết thanh học.

### 6. Điều trị và phòng bệnh

#### 6.1. Điều trị

Sớm phát hiện bệnh, cách ly con ốm, dùng một trong các loại thuốc sau đây để điều trị bệnh: Ampikana, Gentatylo, Oxytetracylin, Genta-costrim, Gentamicin - Doxycyclin, Lincospecto.

Liều lượng, cách dùng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Bổ sung các vitamin, men tiêu hóa, thuốc trợ sức, trợ lực để vật nuôi nhanh hồi phục.

Vệ sinh, khử trùng toàn bộ chuồng nuôi, các dụng cụ chăn nuôi và môi trường xung quanh.

#### 6.2. Phòng bệnh

- Tiêm vắc-xin tụ huyết trùng, liều lượng và cách dùng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Thông thường, ở gia cầm, tiêm lần đầu tiên khi gia cầm 35-45 ngày tuổi; ở lợn là 30 - 45 ngày tuổi, ở trâu, bò là 6 tháng tuổi. Cứ 6 tháng tiêm nhắc lại 1 lần.

Chú ý trước và sau khi tiêm vắc-xin, cần bổ sung vitamin 3-5 ngày để tăng cường sức khỏe cho vật nuôi, hạn chế ảnh hưởng của vắc-xin và giúp vật nuôi đáp ứng miễn dịch tốt hơn.

- Thường xuyên vệ sinh, khử trùng khu vực chăn nuôi, bãi chăn thả;

- Tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi, chăm sóc nuôi dưỡng tốt, đặc biệt trong mùa mưa và khi có yếu tố bất lợi cho vật nuôi./.

# BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI TRÊN CÂY DƯA CHUỘT

(Trích Quyết định số 2993/QĐ-SNN ngày 30/12/2016 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội về việc ban hành quy trình kỹ thuật sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội)

Các đối tượng sâu, bệnh hại chính trên cây dưa chuột bao gồm: sâu xám, sâu khoang, sâu xanh sọc dưa, rệp, bọ trĩ, ruồi đục lá, bệnh đốm phấn vàng, bệnh phấn trắng, ruồi đục quả.

## a) Biện pháp canh tác, thủ công:

Luân canh với cây cải xanh, khi cây cải xanh ra hoa cày vùi kết hợp ngâm nước khoảng 10 ngày để hạn chế sâu bệnh trong đất.

Sử dụng nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoại mục.

Vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch cỏ dại, tàn dư cây trồng kết hợp sử dụng các chế phẩm sinh học EMINA, BIOEM, EM,... để ủ. Ngắt bỏ lá bị bệnh hại, nhổ bỏ cây bị bệnh, ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non (sâu xám bắt vào buổi tối). Luân canh với cây trồng khác họ.

Tạo môi trường thuận lợi cho thiên địch phát triển, dẫn dụ, xua đuổi côn trùng gây hại như: hoa cúc, hướng dương, soi nhái, sen cạn, ba lá, linh lăng, húng, bạc hà, hành, tỏi, xả, gừng,...trồng xen vào các luống rau hoặc đầu luống rau.

Bẫy chua ngọt trừ trưởng thành họ ngài đêm (sâu khoang, sâu xám,...):

Cách làm bẫy: hỗn hợp 4 phần mật (đường) + 4 phần dấm + 1 phần rượu + 1 phần nước + thuốc trừ sâu khuấy kỹ. Chứa vào xô nhựa, can nhựa đầy kín, sau 3 - 4 ngày bốc mùi chua ngọt thì đem ra sử dụng. Vật liệu đựng bẫy: làm bằng hộp nhựa, chai nhựa (đường kính, chiều cao, thể tích phù hợp thực tế) trên thành hộp đục các lỗ tròn có đường kính 2 - 3cm.

Sử dụng: 0,1 - 0,15 lít/hộp, 3 - 5 bẫy/sào hoặc có thể sử dụng bùi nhùi bằng rơm nhúng bả sau đó cắm trên ruộng.

Bẫy protein trừ ruồi đục quả: Bẫy có dạng hình cầu, che mưa, che nắng tránh tia tử ngoại giúp môi chậm phân giải; bẫy có màu vàng hấp dẫn ruồi; nắp vặn dưới đáy để sử dụng, có lỗ thoát nước giúp cho bông tẩm thuốc không bị ướt (có thể sử dụng phế liệu có cấu tạo, tác dụng tương tự).

Dùng bông chấm 1 - 2 ml thuốc Flykil 95 EC, không pha loãng, chiều dài miếng bông cuốn vào que treo trong hộp bẫy là 2cm tính từ đầu que, sau đó đặt vào trong hộp bẫy đã được chuẩn bị. Sử dụng bẫy khi bắt đầu xuất hiện quả non, treo bẫy cách mặt đất từ 0,5 - 1m bằng cọc tre (gỗ) hoặc treo trên giàn, nếu cây có cắm giàn sẵn. Mật độ treo 55 bẫy/ ha (2 bẫy/sào). Thời gian thay bông mới có tẩm thuốc là 15 ngày/lần.

Sử dụng bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như ruồi đục lá, rệp, bọ trĩ.

Cách làm và sử dụng bẫy: dùng một mặt phẳng màu vàng hoặc màu xanh có kích thước 50x30cm, quét chất bám dính (dầu dính côn trùng hoặc nhựa thông,...) lên hai mặt. Treo trực tiếp bẫy vào giàn, treo ở rìa tán cây với khoảng cách 10 mét 1 bẫy. Thời gian thay bẫy hoặc quét thêm chất bám dính tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, mật độ sâu đã dính vào bẫy, trung bình 3 - 5 ngày quét thêm chất bám dính, 20 ngày thay bẫy mới.

## b) Biện pháp sử dụng thuốc BVTV:

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm bệnh, điều tra phát dục sâu hại, dự tính thời gian trưởng thành, sâu non rộ. Dự báo mức độ bệnh hại để hướng dẫn phòng trừ đúng thời điểm. Sử dụng thuốc ít độc, thời gian cách ly ngắn (sinh học, thảo mộc) khi mật độ sâu, tỷ lệ bệnh cao.

Xử lý các loại thuốc khi mật độ: sâu khoang, sâu xanh sọc dưa: >10 con/m<sup>2</sup>; rệp, bọ trĩ: > 30% cây; ruồi đục lá: > 30% lá; bệnh đốm phấn vàng, phấn trắng: >10% cây.

Lựa chọn, xử lý bằng các loại thuốc sinh học, thảo mộc, thuốc có thời gian cách ly ngắn như trong các loại thuốc sau:

Sâu khoang, sâu xanh đục dưa sử dụng thuốc: *Chlorantraniliprole* (Dupont Prevathon 5SC,...); *Spinetoram* (Radiant 60SC, ...); *Indoxacarb* (Dupont Ammate 150SC,...); *Lufenuron* (Match 050 EC,...); *Emamectin benzoate* (Susupes 1.9EC, Dylan 2EC,...); *Emamectin benzoate + Matriline* (Rholam super 100WG, Mectinstar 1EC,...).

Rệp, bọ trĩ sử dụng thuốc: *Matriline* (Agri one 1SL, Marigold 0.36SL, Sokupi 0.36SL, 0.5SL...); *Thiamethoxam* (Actara 25WG, Fortaras 25WG...); *Abamectin* (Silsau 1.8EC, Reasgant 1.8EC,...); *Emamectin benzoate* (Susupes 1.9EC, Dylan 2EC,...); *Dinotefuran* (Oshin 20WP, Chat 20WP..).

Ruồi đục lá sử dụng thuốc: *Dinotefuran* (Oshin 20WP, Chat 20WP..); *Spinetoram* (Radiant 60SC,...); *Indoxacarb* (Dupont Ammate 150EC,...); *Abamectin + Petroleum oil* (Soka 25EC, Batas 25EC, Aramectin 250EC,...); *Chlorantraniliprole* (Dupont Prevathon 5SC...).

Bệnh đốm phấn vàng, phấn trắng sử dụng thuốc: *Chlorothalonil* (Daconil 75WP, Chionil 750WP, Arygreen 75 WP...); *Fosetyl-aluminium* (Aliette 800WG, Juliet 80 WP, ...); *Cymoxanil + Mancozeb* (Carozate 72WP, Xanized 72WP...); *Bacillus subtilis* (Bionite WP, ...).

Sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc "4 đúng". Vỏ bao bì thuốc BVTV sau khi sử dụng phải được thu gom vào đúng nơi qui định./.

**Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội**

# NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

## QUY ĐỊNH MỚI VỀ MIỄN THUẾ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Chính phủ đã ban hành Nghị định 21/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Trong đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp.

Cụ thể, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp cho các đối tượng:

- Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao, công nhận đất để sản xuất nông nghiệp, nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp (bao gồm cả nhận thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp).

- Hộ gia đình, cá nhân là thành viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh và hộ gia đình, cá nhân nhận đất giao khoán ổn định của công ty nông, lâm nghiệp để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

Việc giao khoán đất của hợp tác xã và nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 8/11/2005 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Nông trường viên, lâm trường viên bao gồm: Cán bộ, công nhân, viên chức đang làm việc cho nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh; hộ gia đình có người đang làm việc cho nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, được hưởng chế độ đang cư trú trên địa bàn; hộ gia đình có nhu cầu trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản đang cư trú trên địa bàn.

- Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp góp quyền sử dụng đất nông nghiệp của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật hợp tác xã.

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung việc khai thuế và điều chỉnh, bổ sung sổ thuế. Trong đó, việc khai thuế và điều chỉnh, bổ sung sổ thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với các trường hợp có thay đổi về nội dung miễn thuế theo quy định tại Nghị định này so với quy định của pháp luật về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã thực hiện trong giai đoạn từ năm 2003 đến hết năm 2010 thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Việc khai thuế và điều chỉnh, bổ sung sổ thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với các đối tượng đang phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp được chuyển sang miễn thuế từ năm 2017 đến hết năm 2020 như sau:

- Căn cứ sổ thuế sử dụng đất nông nghiệp (sổ thuế gốc, sổ theo dõi thu) năm 2016 và tình hình thực tế tại địa phương, Chi cục thuế phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện rà soát và xác định đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định để chuyển từ sổ theo dõi thu sang sổ thuế gốc.

- Người nộp thuế đã có tên trong sổ thuế sử dụng đất nông nghiệp nay thuộc đối tượng được miễn thuế theo quy định thì không phải kê khai lại và làm lại hồ sơ xét miễn thuế. Cơ quan thuế thực hiện chuyển sổ theo dõi theo hướng dẫn. Trường hợp phát sinh mới đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp thì cơ quan thuế phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, đơn vị có liên quan hướng dẫn người nộp thuế kê khai và lập hồ sơ miễn thuế theo quy định, đồng thời cơ quan thuế bổ sung sổ thuế sử dụng đất nông nghiệp.

- Trường hợp trong năm nếu có sự thay đổi về căn cứ tính thuế thì người nộp thuế phải thực hiện kê khai lại và nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã để điều chỉnh sổ thuế./.

## THỰC HIỆN GIẢI PHÁP CẤP BÁCH NHẪM ỔN ĐỊNH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI

Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn đề nghị sở, ngành liên quan thực hiện giải pháp cấp bách nhằm ổn định phát triển chăn nuôi.

Theo đó, UBND thành phố nhận được Công văn số 3511/BNN-CN ngày 27/4/2017 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc giải pháp cấp bách nhằm ổn định phát triển chăn nuôi. Trong đó nhấn mạnh, sau một thời gian phát triển nóng của ngành chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn và công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi (TÁC�) đã bộc lộ một số tồn tại bất cập về thị trường. Trong đó, đặc biệt là thị trường thịt lợn. Giá thịt lợn hơi xuất chuồng đã xuống thấp, gây thua thiệt lớn cho người chăn nuôi.

Nhằm từng bước ổn định và phát triển chăn nuôi nói chung, nhất là đối với chăn nuôi lợn, Bộ Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các sở, ngành có liên quan triển khai một số giải pháp cấp bách trước mắt cũng như lâu dài. Về giải pháp trước mắt, giao cho các cơ quan chuyên môn hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống, thức ăn và quy trình chăm sóc nuôi dưỡng nhằm hạ giá thành sản xuất ở mức thấp nhất trong điều kiện có thể; tuyên truyền, khuyến cáo các đơn vị sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi trên địa bàn rà soát quy trình sản xuất, điều chỉnh giá bán phù hợp trên tinh thần chia sẻ với người chăn nuôi vượt qua những khó khăn trước mắt; chỉ đạo cơ quan thú y tăng cường công tác kiểm tra dịch bệnh, tiêm phòng vắc xin, không để tình trạng cắt bớt các khâu quản lý dịch bệnh sẽ dẫn tới hệ lụy phát dịch trong thời

gian tới; tạo điều kiện cho các cơ sở giết mổ, chế biến phát huy tối đa công suất sản xuất các sản phẩm thành phẩm và dự trữ thịt lợn góp phần tạo nguồn tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho người chăn nuôi; tăng cường công tác quản lý thị trường, giảm khâu trung gian, quản lý tốt giá cả, tạo thuận lợi cho người chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm.

Về giải pháp lâu dài, tổ chức lại sản xuất chăn nuôi theo chuỗi liên kết, trong đó phát huy tối đa vai trò của doanh nghiệp, hiệp hội và hợp tác xã nhằm kiểm soát tốt hơn về chất lượng, an toàn thực phẩm và điều tiết cung cầu thị trường các sản phẩm chăn nuôi; triển khai các giải pháp tổng thể nhằm phát triển thị trường cho sản phẩm chăn nuôi của địa phương (xác định địa phương phải chủ động là chính kết hợp giải pháp liên kết trong vùng và liên vùng); rà soát, thống kê chăn nuôi để có qui hoạch tổng thể phát triển chăn nuôi phù hợp với từng địa phương; vừa bảo đảm ổn định thị trường vừa bảo vệ môi trường chăn nuôi gắn an toàn thực phẩm; triển khai tốt và có hiệu quả các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ; ổn định phát triển chăn nuôi lợn...

Về vấn đề này, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và UBND quận, huyện, thị xã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp & PTNT tại văn bản nêu trên; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện và khó khăn vướng mắc trong triển khai, báo cáo UBND thành phố./.

**NT (Theo Chinhphu.vn)**

## KHUYẾN KHÍCH CHO VAY VỐN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO, NÔNG NGHIỆP SẠCH

Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn đề nghị sở, ngành liên quan thực hiện Quyết định số 813/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch.

Theo đó, UBND thành phố nhận được Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của Chính phủ. Trong đó cho biết, ngân hàng thương mại cho vay đối với các nhu cầu vốn ngắn, trung và dài hạn bằng đồng Việt Nam của khách hàng để thực hiện chương trình với lãi suất cho vay thấp hơn từ 0,5%/năm đến 1,5%/năm so với mức lãi suất cho vay thông thường cùng kỳ hạn

của ngân hàng thương mại, phù hợp với quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nguồn vốn cho vay chương trình do các ngân hàng thương mại cân đối từ nguồn vốn huy động trên thị trường để thực hiện. Mức cho vay do ngân hàng thương mại và khách hàng thỏa thuận phù hợp với quy định tại Điều 12 Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về tài sản bảo đảm cho khoản vay: Ngân hàng thương mại và khách hàng thỏa thuận việc áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay hoặc không áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay phù hợp với quy định của pháp luật. Khách hàng vay vốn theo chương trình được sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay làm tài sản đảm bảo cho khoản vay theo quy định của pháp luật.



Quyền lợi và trách nhiệm của khách hàng: Được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của ngân hàng thương mại và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã cung cấp. Sử dụng vốn vay đúng mục đích và thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng tín dụng, hoàn trả nợ gốc và lãi vay theo đúng quy định. Chịu sự kiểm tra, giám sát của ngân hàng thương mại trong quá trình vay vốn, sử dụng vốn.

Về nội dung trên, UBND thành phố giao Ngân

hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội tích cực, chủ động, phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp & PTNT và đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND thành phố kết quả thực hiện. Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp & PTNT phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội rà soát, thông báo, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đáp ứng điều kiện vay vốn được tiếp cận chương trình cho vay nêu trên theo quy định./.

**NT (Theo Công GTĐT Hà Nội)**

## **PHÁT HIỆN SỰ BIẾN ĐỔI TỪ ĐỘC LỰC THẤP SANG ĐỘC LỰC CAO CỦA CHỦNG VI RÚT CÚM A/H7N9 TẠI TRUNG QUỐC**

Theo thông tin của Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), dịch cúm A/H7N9 đang có xu hướng bùng phát mạnh tại một số tỉnh phía Nam, Đông Nam của Trung Quốc, đặc biệt trong đó hai tỉnh Vân Nam, Quảng Tây giáp biên giới với Việt Nam đã ghi nhận thêm trường hợp bệnh.

Tại tỉnh Quảng Tây, riêng trong tuần từ 8/2 – 9/3/2017 ghi nhận sự gia tăng đột biến các trường hợp mắc cúm A(H7N9) trên người với 14 trường hợp trong khi năm 2015 -2016 tỉnh này không ghi nhận trường hợp mắc. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức Nông Lương của Liên hiệp quốc (FAO), sự gia tăng này có thể là do gia cầm đã được vận chuyển từ tỉnh Quảng Đông sang Quảng Tây sau khi tỉnh Quảng Đông công bố đóng cửa chợ gia cầm. Các chuyên gia khuyến cáo nguy cơ dịch cúm gia cầm xâm nhập vào Việt Nam trong giai đoạn này là cao nhất kể từ năm 2013 do lo ngại Quảng Tây cũng sẽ áp dụng biện pháp đóng cửa chợ gia cầm nên gia cầm sẽ được vận chuyển vào Việt Nam nếu không có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ tại biên giới.

Theo thông báo của WHO, FAO, đã ghi nhận sự thay đổi của vi rút cúm A(H7N9) từ độc lực thấp sang độc lực cao khi phân tích gen vi rút cúm ở người cũng như ở gia cầm. Trên người, đã phát hiện gen độc lực cao tại 2 bệnh nhân mắc cúm A(H7N9) tại Quảng Đông và một bệnh nhân mắc cúm A(H7N9) ở Đài Loan (theo Thông báo ngày 25/02/2017 của WHO). Ở gia cầm, FAO cũng ghi nhận 41 mẫu cúm gia cầm độc lực cao ở gia cầm và môi trường (30 mẫu ở gà, 1 ở vịt và 10 mẫu môi trường) được lấy tại 23 chợ gia cầm sống và 3 trang trại thuộc 3 tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Quảng Tây và Hà Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy vi rút cúm A(H7N9) độc lực cao có khả năng gây chết 100% gà mắc (trong thí nghiệm) và có khả năng lây truyền nhanh hơn gấp khoảng 100 -1000 lần so với vi rút có độc lực thấp. Sự liên tục thay đổi này như là một đặc

điểm tự nhiên của vi rút cúm do quá trình tái tổ hợp. Hiện nay, chưa có bằng chứng về sự thay đổi của vi rút cúm A(H7N9) làm lây truyền dễ dàng từ người sang người và WHO cũng chưa khuyến cáo về các thay đổi quản lý lâm sàng đối với trường hợp nhiễm vi rút cúm A (H7N9) ở người.

Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm A(H7N9) tại Trung Quốc và những biến đổi độc lực của vi rút, Bộ Y tế đánh giá nguy cơ rất cao vi rút cúm A(H7N9) có thể xâm nhập vào nước ta. Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có các công điện, công văn chỉ đạo tập trung việc ngăn chặn nhập lậu gia cầm và các sản phẩm gia cầm từ biên giới vào nước ta đồng thời kiểm soát chặt chẽ, nghiêm cấm việc vận chuyển, buôn bán gia và các sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm dịch trên thị trường. Công tác giám sát phát hiện sớm dịch bệnh cũng đã được triển khai mạnh mẽ tại các khu vực có nguy cơ cao, khu vực buôn bán gia cầm sống, các cơ sở y tế và tại các cửa khẩu.

Để chủ động ngăn ngừa sự lây truyền của vi rút cúm gia cầm A(H7N9) xâm nhập vào nước ta, khuyến cáo người dân thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Không ăn gia cầm, các sản phẩm gia cầm ốm, chết và không rõ nguồn gốc; đảm bảo ăn chín, uống chín; rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn.
2. Không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc.
3. Khi phát hiện gia cầm ốm, chết tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan thú y trên địa bàn.
4. Khi có biểu hiện cúm như sốt, ho, đau ngực, khó thở có liên quan đến gia cầm phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời./.

**Cần Xuân Minh**

## ĐỊA CHỈ XANH:

# CHUỖI THỰC PHẨM LEBIO: ĐƯA SẢN PHẨM ATTP ĐẾN TẬN TAY NGƯỜI TIÊU DÙNG

Chăn nuôi gia súc, gia cầm sử dụng thức ăn vi sinh trên địa bàn Thành phố đã không còn mới lạ đối với người tiêu dùng Thủ Đô bởi sản phẩm chất lượng thơm ngon có giá trị cao. Song để sản phẩm đưa tới tận tay người tiêu dùng với số lượng lớn, đảm bảo ATTP, tiện ích và giá cả hợp lý đòi hỏi một dây chuyền theo chuỗi khép kín từ sản xuất, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thì cần có sự đầu tư đồng bộ. Một điển hình về mô hình chuỗi sản xuất – cung cấp thịt lợn sinh học đảm bảo ATTP đầu tiên đã thực hiện việc đưa sản phẩm tới tận tay người tiêu dùng trên địa bàn thành phố một cách rất đặc biệt và hiệu quả là chuỗi sản xuất và cung cấp thực phẩm Lebio.

Đơn vị chủ quản của chuỗi chính là Công ty CP Lebio. Chuỗi đã có dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi vi sinh Lebio để cung cấp trực tiếp thức ăn cho hệ thống trang trại của mình từ tháng 5/2016.

Được sự tư vấn hợp tác của Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội, chuỗi sản xuất và cung cấp thực phẩm Lebio đã hình thành phát triển được hàng trăm trang trại lợn quy mô lớn sử dụng thức ăn sinh học tham gia để tạo vùng nguyên liệu dồi dào. Vùng nguyên liệu đảm bảo ATTP lớn, vậy có câu hỏi đặt ra là phương thức, địa điểm bán hàng như thế nào, ở đâu? Để trả lời cho câu hỏi này Chuỗi thực phẩm Lebio đã chứng minh bằng chính hoạt động nổi bật trong tháng 4/2017. Cụ thể được sự chỉ đạo phối hợp của Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà

Nội, Chuỗi thực phẩm Lebio đã phối hợp cùng với Hội liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức giới thiệu sản phẩm thịt lợn sinh học của chuỗi tới tận tay người tiêu dùng trên địa bàn phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân với phương thức mới đem lại hiệu quả cao. Bằng việc tổ chức mở các quầy bán thịt lợn sinh học di động đảm bảo ATTP và rất tiện ích trên địa bàn phường, mang tới tận nơi các gia đình sinh sống trên địa bàn phường những sản phẩm ngon, chất lượng tốt, giá thành hợp lý.

Song song với việc tổ chức quầy bán thịt di động, Công ty Thực phẩm Lebio đồng thời cũng tiến hành phép thử so sánh sản phẩm thịt sinh học của Công ty và thịt mua ở chợ. Kết quả, thịt của chuỗi khi đun lên nước trong, sản phẩm ăn có vị ngọt, thơm, chắc thịt... hơn so với sản phẩm thịt mua ngoài chợ. Đây là một trong những phương pháp hiệu quả và trực tiếp nhất, tiên phong trong việc phát động phong trào sử dụng thịt mát, thịt cấp đông đảm bảo ATTP trên địa bàn Thành phố.

Công ty cổ phần Lebio

Địa chỉ: Nhà số 1, lô A1, khu đô thị mới Đại Kim, Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Đại diện: Ông Nhữ Đình Tú – Chủ tịch hội đồng quản trị

Điện thoại liên hệ: 0436404256; 0968.751113

**Nguyễn Tiến Giáp**

## CHUYÊN GIA GIẢI ĐÁP

### TS. CAO VĂN CHÍ, PGD TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÂY CÓ MÚI

**Câu hỏi 1:** Cách đây 5 năm, gia đình tôi có trồng 45 cây bưởi da xanh. Tuy nhiên, đến nay cây phát triển chậm, lá nhỏ và có hiện tượng rụng lá khoảng 60% lá trên cây. Xin hỏi chuyên gia cách khắc phục hiện tượng trên? (Phùng Văn Tân – xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai)

**Nguyên nhân:** Cây bưởi Da xanh bị nghẹn rễ, bộ rễ tơ bị hỏng, nấm bệnh và tuyến trùng tấn công làm cho bộ rễ cây bưởi Da xanh bị tổn thương.

**Cách khắc phục:**

- Cước theo hình tán cây bón Phân chuồng hoai mục (50 – 70Kg), lân bột (2-3kg), vôi bột (1 –

1,5kg), NPK tổng hợp bón lót (1-1,5Kg).

- Tưới thuốc nấm vào trong đất theo hình tán cây (có thể dùng thuốc trừ nấm bệnh Aliette hoặc Lovrice).

- Tưới phân kích rễ theo hình tán để bộ rễ tơ mới phát triển (có thể sử dụng phân TrimixDT Super Roots hoặc Trimix DT02 của công ty Điền Trang).

- Sau đó tưới đủ ẩm thường xuyên và bón bổ sung NPK tổng hợp hàng tháng thì sẽ khắc phục được hiện tượng nêu trên.

**Câu hỏi 2:** Vườn nhãn nhà tôi đến thời điểm này không phát hoa mà chỉ phát lộc. Xin hỏi chuyên gia biện pháp khắc phục để cây có thể ra hoa? (Bùi Duệ - xã Cao Dương, huyện Thanh Oai)

Năm nay cây nhãn không thể ra hoa được, nếu có ra thì chất lượng hoa rất kém và tỷ lệ đậu quả không cao; thậm chí những cây nhãn không ra lộc

đồng nhưng cũng không ra được hoa là do thời tiết năm nay có sự thay đổi, không có thời gian lạnh sâu kéo dài.

**Biện pháp khắc phục cho hiện tượng này những năm tiếp theo:** Cần áp dụng triệt để các biện pháp cắt tỉa, tạo tán; Tưới nước đủ ẩm trong giai đoạn phân hóa mầm hoa và đậu quả non; bón phân chuồng hoai mục + lân + vôi bộ vào giai đoạn mùa đông; Bón NPK tổng hợp thường xuyên; Phun phòng một số sâu bệnh hại chính như bọ xít, nấm phấn trắng ... Khi cây vào thời kỳ phân hóa mầm hoa phun phân bón lá Growth 15WP + Flower 94 (theo khuyến cáo của nhà sản xuất, phun từ 2 đến 3 lần); Khi cây ra hoa phun phân bón lá Flower 95 (15g/8 lít) + Bo-Lak, Canbo-Lak (theo khuyến cáo của nhà sản xuất, phun từ 2 đến 3 lần)/.

## GUƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH:

### LÀM GIÀU TỪ TRỒNG CAM CANH



Kim An là xã thuộc vùng bãi ven sông Đáy thuộc huyện Thanh Oai, toàn xã có ba thôn, tất cả đều nằm ngoài đê phân lũ. Xã Kim An không có nghề phụ điển hình chỉ trồng lúa và rau màu thuần túy nên đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Nhờ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương, nông dân Kim An đã mạnh dạn dồn ô, đổi thửa, phát huy thế mạnh của vùng thổ nhưỡng rất thích hợp trồng cây ăn quả, đặc biệt là cây cam đường của địa phương cho chất lượng quả rất cao.

Đến thăm xã Kim An thời gian này ta cảm nhận sự " thay da, đổi thịt" ở nơi đây. không còn những ruộng lúa manh mún, kém hiệu quả, vườn lá dong ngút ngàn, thay vào đó những vườn cam Đường xanh ngắt. Nhiều hộ đã dồn ô, chuyển nhượng và sản xuất trên diện tích từ vài nghìn m2 tới cả ha cam Đường. Điển hình có hộ anh Nguyễn Văn Mùa, thôn Ngọc Liên, năm nay mới 35 tuổi nhưng anh đã sở hữu một cơ ngơi thật hoành tráng từ việc sản xuất trên 7000 m2 vườn cam hiệu quả.

Xuất thân là con em nông dân địa phương. Năm 2002, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự anh đã trở về địa phương, với ý chí anh bộ đội Cụ Hồ, mặc dù kinh tế gia đình thời điểm những năm đầu thế kỉ 21 rất khó khăn, nghề nghiệp không có. Nhiều người rủ ra thành phố làm những công việc phổ thông. Song anh đã quyết định ở lại trên chính mảnh đất mình sinh ra để trăn trở, lăn lộn cho cuộc sống và làm giàu.

Năm 2004 tìm hiểu qua các kênh thông tin anh Mùa đã bàn bạc với gia đình đặt vấn đề với các cô, bác anh đổi những mảnh ruộng tốt đang cấy 2 vụ

lúa để dồn toàn bộ diện tích lên vùng cao khó khăn trong việc tưới tiêu để trồng cam Đường, là giống cam địa phương.

Anh Mùa chia sẻ: Để có vườn cam tốt, mang lại hiệu quả khâu then chốt phải là kỹ thuật. Anh Mùa chủ động tìm hiểu qua sách báo, tìm đến các vườn cam có quy mô như Cao Phong - Hòa Bình, Khoái Châu - Hưng Yên, để tìm hiểu thực tế; tham khảo ý kiến các chuyên gia của Học viện nông nghiệp, tham gia các khóa tập huấn, tham quan học tập do ngành khuyến nông tổ chức. Bước đầu anh tổ chức sản xuất thuận lợi

Ngày những năm đầu khi vườn cam bắt đầu được thu hoạch thì sản lượng bán ra mỗi vụ đã đạt tới 3 - 3,2 tấn mỗi vụ, giá cam những năm 2007 - 2008 thường 65 - 70.000 đồng/kg, tổng thu nhập mỗi vụ khoảng 2 tỷ đồng. Trừ chi phí đầu tư mỗi năm anh có lãi từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên sang những năm 2010 - 2011 do tình hình cạnh tranh khốc liệt giá cam bị hạ thấp thậm chí có những vụ chỉ xuất bán tại vườn 25.000 - 28.000 đồng/kg. Đứng trước tình hình như vậy anh đã bàn bạc với các nhà vườn ở địa phương và đề xuất với chính quyền để sản xuất theo hướng VietGap và xây dựng thương hiệu cam đường Kim An. nhờ cách làm lệch vụ và có thương hiệu nên sản phẩm cam đường đã được đưa vào trong các siêu thị thủ đô để tiêu thụ vào dịp tháng 11, 12, giá bán vào siêu thị rất ổn định đạt 45.000 - 50.000 đồng/kg.

Sang năm 2013 với sự khéo léo và nắm bắt kỹ năng chiết ghép thuần thực anh đã chuyển đổi 2/3 số lượng gốc cam sang sản xuất "cây cảnh" để bán chơi tết. Các cây cảnh của anh được sản xuất trên chậu, lai ghép cam đường canh, bưởi, phật thủ. Với loại hàng hóa này xuất bán tại vườn tại dịp tết thấp nhất với giá 15.000.000đ/chậu. Thậm chí có những chậu có giá tới 45.000.000đồng, còn cho thuê chậu để chơi trong những ngày tết cũng có giá 10 - 12.000.000đồng. Tết 2017 gia đình anh xuất bán sau khi hạch toán có lãi tới 2 tỷ đồng.

Năm 2017 anh Mùa nhận thấy nguồn nước tưới ngày càng khó khăn nên anh đã mạnh dạn đưa hệ

thống tưới nhỏ giọt theo công nghệ Isarel, đây là công nghệ mới và tiên tiến. Kinh phí đầu tư khoảng 200 triệu đồng. Hệ thống tưới nhỏ giọt cung cấp nước tưới, phân bón, chất dinh dưỡng trực tiếp tới gốc cây, giúp rễ cây hấp thụ hiệu quả, không lãng phí nước và điều chỉnh được lượng nước tưới phù hợp tùy vào từng thời điểm cụ thể. Với hệ thống này anh Mùa đã tiết kiệm được chi phí đầu vào khá nhiều, tiết kiệm nguồn nước tưới, thời gian bón phân, từ đó tiết kiệm được tiền thuê nhân công, công nghệ này giúp tiết kiệm từ 30 - 60% lượng nước tưới so với thông thường, nước và phân bón được chuyển đến bộ rễ tích cực, giúp cây hấp thụ tốt và hạn chế lãng phí phân bón và nước tưới. Ngoài ra anh còn thuê 5 nhân công thường xuyên làm cho anh với mức lương 3 triệu đồng/tháng, còn lúc vào thời điểm chiết ghép lên tới 15 nhân công thường anh ghép vào tháng 6 để phục vụ vào dịp tết, đến thời điểm đầu năm 2017 anh có khoảng 700 chậu chuẩn bị ghép để phục vụ cho dịp Tết 2018.

Năm 2016 anh Mùa đã được Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Thanh Oai trao tặng danh hiệu " Gương điển hình người tốt việc tốt".

Xuân 2017, mô hình vườn cam nhà anh Mùa đã được thường trực Thành ủy, HĐND Thành Phố Hà Nội về thăm và động viên như một tấm gương làm giàu chính đáng ở địa phương.

Với tính đa dạng của vườn cây và kỹ năng làm vườn của anh mùa. Năm 2017, Trung tâm khuyến nông Hà Nội đã chọn mô hình vườn cây này để tổ chức khóa đào tạo cho cán bộ chủ chốt trong hệ thống khuyến nông Hà Nội về kỹ thuật trồng, chăm sóc chiết ghép và thiết kế phát triển vườn cây ăn quả có múi.

Bà con địa phương xem đây như một tấm gương điển hình phát triển kinh tế, không còn phải đi làm thuê, làm mướn và lấy cây cam làm giàu. Nhờ vậy mà đời sống của người dân xã Kim An ngày được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 33 triệu đồng/người/năm./.

**Lê Thị Dung**

Đối với mặt hàng lương thực: Tuần qua giá bán lẻ các mặt hàng lương thực nhìn chung giữ ổn định. Gạo Khang Dân phổ biến từ 10.500 - 11.000 đ/kg, gạo Xi đèo giá từ 12.000 - 14.000 đ/kg, gạo Bắc Thơm giá bán 14.000 - 16.000 đ/kg. Các mặt hàng gạo nếp giá vẫn phổ biến từ 24.000 - 30.000 đ/kg; đối với mặt hàng đậu, đỗ (các loại) do thời tiết nắng nóng, nhu cầu tiêu dùng tăng vì thế giá bán lẻ các mặt hàng này tại một số chợ đã tăng nhẹ: Đậu tương có giá 23.000 - 26.000 đ/kg, đậu xanh có vỏ giá từ 40.000 - 45.000 đ/kg, đậu đen giá dao động từ 42.000 - 45.000 đ/kg.

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Tuần qua giá thịt lợn hơi đã tăng nhẹ nhưng không đáng kể, giá lợn hơi xuất chuồng tại các trang trại dao động từ 18.000 - 23.000 đ/kg. Ở các chợ dân sinh, giá bán thịt lợn giảm 10 - 30%, thịt lợn ba chỉ, thịt lợn mỡ sẵn, thịt vai có giá từ 45.000 - 50.000 đ/kg, xương sườn, thịt lợn nạc thăn có giá 60.000 - 70.000 đồng/kg. Đối với các mặt hàng gia cầm bán lẻ tại các chợ giá dao động như sau: Gà ta hơi có giá 90.000 - 110.000 đ/kg, gà công nghiệp nguyên con làm sẵn giá phổ biến từ 50.000 - 60.000 đ/kg, vịt nguyên con làm sẵn có giá từ 55.000 - 65.000 đ/kg. Bên cạnh đó, giá trứng gia cầm đang có xu hướng giảm từ 300 - 700 đồng/quả tùy loại. Cụ thể, giá trứng vịt loại to giá từ 3.500đ/quả giảm xuống còn 3.000 đồng/quả, trứng vịt loại nhỏ giá từ 2.800 đồng/quả giảm xuống còn 2.400 đồng/quả, trứng gà Ai Cập giá từ 3.500 đồng/quả giảm xuống còn 2.800 đồng/

quả,... Theo các tiểu thương bán trứng, giá trứng giảm nguyên nhân chủ yếu do nguồn cung đang rất dồi dào. Bên cạnh đó, vào thời điểm chớm hè, nhu cầu mua trứng gia cầm ăn luôn giảm hơn so với những mùa khác. Giá bán lẻ mặt hàng thủy sản tại các chợ như sau: cá trắm, cá chép trên 2kg giá từ 55.000 - 60.000 đ/kg, cá rô phi trên 1kg giá 30.000 - 35.000 đ/kg, cua đồng 130.000 - 150.000 đ/kg, ngao giá từ 18.000 - 22.000 đ/kg.

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Hiện nay, đang là thời điểm chính vụ thu hoạch nhiều loại rau, củ, quả nên giá bán lẻ của một số mặt hàng rau xanh tại các chợ vẫn duy trì ở mức ổn định. Rau muống, rau mùng tơi, rau dền, rau ngót giá từ 3.000 - 4.000 đ/mớ, rau cải ngọt giá từ 10.000 - 15.000 đ/kg, dưa chuột giá 8.000 - 10.000 đ/kg, mướp hương giá từ 13.000 - 15.000 đ/kg, cà pháo giá 10.000 - 15.000 đ/kg. Đối với các mặt hàng trái cây có giá như sau: Xoài thái giá 30.000 - 35.000 đ/kg, mận cơm có giá 20.000 - 25.000 đ/kg, quýt Sài Gòn giá từ 45.000 - 50.000 đ/kg, dưa hấu giá từ 15.000 - 17.000 đ/kg, chôm chôm giá 45.000 - 50.000 đ/kg.

Về vật tư nông nghiệp: Trên thị trường giá bán lẻ các mặt hàng phân bón (các loại) giữ ổn định. Giá bán lẻ của mặt hàng phân bón tại một số Đại lý như sau: Đạm urê ngoại giá 8.000 - 9.000 đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá 4.000 - 5.000 đ/kg, Kali giá 8.500 - 10.000 đ/kg, Lân Văn điển có giá 3.500 - 4.000 đ/kg./.

**TX (TH)**

## \* Thị trường thế giới

### TRUNG QUỐC NỔ LẠI HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU SẢN PHẨM THỊT BÒ CỦA MỸ

Trung Quốc vừa thông báo đã đạt thỏa thuận với Mỹ về nối lại hoạt động nhập khẩu thịt bò của Mỹ và mở cửa thị trường nước này cho mặt hàng khí đốt tự nhiên và các dịch vụ tài chính của Mỹ.

Thỏa thuận trên đạt được 1 tháng sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump có cuộc gặp đầu tiên tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago ở bang Florida (Mỹ) của ông Trump, tại đây hai nhà lãnh đạo đã khởi động kế hoạch hành động 100 ngày về hợp tác kinh tế song phương.

Theo thỏa thuận được hai bên nhất trí, Trung Quốc sẽ bãi bỏ lệnh cấm nhập khẩu sản phẩm thịt bò của Mỹ kéo dài gần 13 năm qua trước ngày 16/7 tới. Trung Quốc đã ngừng nhập khẩu phần lớn thịt bò từ Mỹ hơn 1 thập kỷ qua sau khi bệnh bò điên được phát hiện tại bang Washington của Mỹ hồi tháng 12/2013.

Theo hãng tin CNN, việc khôi phục lại xuất khẩu đến Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu đối với nông dân Mỹ vì họ muốn tận dụng được nhu cầu thịt gia tăng của đất nước đông dân nhất thế giới này.

Ngoài ra, theo thỏa thuận nói trên, các công ty của Trung Quốc cũng được phép mua khí đốt tự nhiên của Mỹ và Trung Quốc cũng sẽ cho phép các công ty dịch vụ tài chính thuộc quyền sở hữu của nước ngoài được cung cấp các dịch vụ đánh giá tín dụng tại nước này.

Động thái trên được coi là một dấu hiệu khác cho thấy Tổng thống Trump đang xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc, cho dù ông Trump từng đe dọa áp đặt thuế quan thương mại và cáo buộc Bắc Kinh thao túng thị trường tiền tệ./.

**TX (Theo Vinanet.vn)**

# GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

## GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN - VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỖI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 17 tháng 5 năm 2017

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Vân Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Tô Đông Anh	Chợ Tả Thanh Oai Thanh Trì
1	Lúa Khang Dân	loại 1	7.000	7.000	6.800	6.200	8.000	7.000	7.000		7.000	7.000
2	Gạo Khang Dân	loại 1	11.000	11.000	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	12.000	11.000	12.000
3	Gạo bắc thơm	loại 1	15.000	15.000	14.500	15.000	15.000	14.000	15.000	16.000	15.000	15.500
4	Gạo Xi dẻo	loại 1	13.000	13.000	12.000	12.000	14.000	11.000	12.000	12.500	12.500	14.000
5	Gạo Điện Biên	loại 1	15.000	17.000	16.000	15.000		18.000	16.000	16.000	17.000	17.000
6	Gạo Hải Hậu	loại 1	18.000	17.000	15.000	15.000		17.000	17.000	17.000	16.000	16.000
7	Gạo tám Thái	loại 1	20.000	20.000	18.000		22.000	19.000	18.000	20.000	20.000	
8	Gạo nếp cái hoa vàng	loại 1	23.000	26.000	26.000	26.000	25.000	26.000		26.000		26.000
9	Gạo nếp cẩm	loại 1		32.000	24.000	22.000	30.000	26.000	32.000	31.000		
10	Đậu tương	loại 1		28.000	22.000		20.000	20.000		27.000	25.000	22.000
11	Đậu xanh có vỏ	loại 1	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000	39.000	45.000	45.000	44.000	
12	Lạc nhân	loại 1	48.000	50.000	46.000	46.000	50.000	48.000	55.000	45.000	52.000	52.000
13	Đậu đen	loại 1	45.000	47.000	42.000	40.000	45.000	50.000		45.000	45.000	45.000
14	Đạm urê ngoại	loại 1	7.500		7.800	8.500	9.500	8.500	9.000		9.000	9.000
15	NPK 5.10.3 Văn Điển (giá tại Đấy)	loại 1	4.000	5.000	4.500	4.100	4.000	4.700	4.000	5.000	4.500	5.000
16	Kali	loại 1		9.500	8.500	10.000	9.500	9.000	9.000		10.000	
17	Lân Văn Điển	loại 1	3.000	4.000	3.500	3.800	4.000	4.000	3.500	4.500	4.000	4.000

# GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

*Ngày 17 tháng 5 năm 2017*

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Văn Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Tô Đông Anh	Chợ Tạ Thanh Oai Thanh Trì
1	Thịt lợn hơi	loại 1	22.000		23.000	23.000	20.000	19.000		23.000		23.000
2	Thịt lợn mỡ sấn	loại 1	50.000	60.000	55.000	60.000	50.000	45.000	65.000	60.000	52.000	60.000
3	Thịt lợn nạc thăn	loại 1	55.000	70.000	60.000	65.000	65.000	50.000	70.000	70.000	55.000	65.000
4	Thịt lợn ba chỉ	loại 1	55.000	65.000	60.000	60.000	50.000	50.000	65.000	60.000	45.000	60.000
5	Thịt bò thăn	loại 1	260.000	280.000	250.000	250.000	270.000	220.000	240.000	240.000	260.000	250.000
6	Thịt bò mỡ	loại 1	250.000	260.000	240.000	240.000	250.000	210.000	250.000	230.000	250.000	220.000
7	Gà ta hơi	loại 1	90.000	120.000	105.000	100.000	120.000	105.000	130.000	100.000	100.000	90.000
8	Gà ta nguyên con làm sẵn	loại 1	100.000	150.000	115.000	130.000	160.000	150.000	160.000	120.000	130.000	120.000
9	Gà công nghiệp hơi	loại 1		42.000	31.000	30.000	30.000	35.000	38.000	45.000	35.000	40.000
10	Gà CN nguyên con làm sẵn	loại 1		55.000	55.000	50.000	48.000	46.000		60.000	50.000	60.000
11	Vịt hơi	loại 1	40.000	45.000		38.000	40.000	36.000			31.000	35.000
12	Vịt nguyên con làm sẵn	loại 1	55.000	65.000	62.000	58.000	65.000	50.000	70.000		50.000	55.000
13	Ngan hơi	loại 1	57.000	60.000	50.000	53.000	58.000	52.000	60.000		50.000	50.000
14	Ngan nguyên con làm sẵn	loại 1	67.000	75.000	70.000	70.000	75.000	60.000	80.000		65.000	75.000
15	Cá chép > 1kg	loại 1	55.000	60.000	60.000	55.000	55.000	58.000	60.000	50.000	60.000	50.000
16	Cá trắm > 2kg	loại 1	60.000	65.000	50.000	55.000	60.000	55.000	65.000		55.000	60.000
17	Cá quả	loại 1	90.000	120.000		120.000	120.000	100.000	100.000	120.000	90.000	100.000
18	Ngao	loại 1	20.000	25.000	20.000	18.000	20.000	18.000	22.000	17.000	20.000	18.000
19	Tôm sú	loại 1		380.000	400.000	300.000		300.000	350.000	350.000	350.000	320.000
20	Tôm đồng	loại 1	180.000	200.000	190.000	150.000	200.000	180.000	200.000	190.000	220.000	200.000

# GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ QUẢ TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 17 tháng 5 năm 2017

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ-Sơn Tây	Chợ Văn Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vối-Thường Tín	Chợ Cầu Diễn-Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm-Long Biên	Chợ Tô-Đông Anh	Chợ Tả Thanh Oai - Thanh Trì
1	Cam sành Miền Nam	loại 1	40.000	55.000	55.000	50.000	50.000	48.000	50.000	45.000	45.000	50.000
2	Dưa hấu Miền Nam	loại 1	15.000	18.000	10.000	15.000	14.000	14.000	18.000	15.000	17.000	17.000
3	Quýt Sài Gòn	loại 1	40000	50.000	40.000	50.000	45.000	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
4	Dứa	loại 1	8000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	12.000	10.000	10.000	8.000
5	Xoài thái	loại 1	35.000	40.000	35.000	35.000	30.000	35.000	35.000	40.000	35.000	30.000
6	Hồng xiêm	loại 1	40.000	45.000	40.000	40.000	35.000	40.000	35.000	35.000	40.000	40.000
7	Mận cơm	loại 1	20.000	25.000		25.000	20.000	27.000	25.000	20.000	20.000	27.000
8	Chôm chôm	loại 1	40.000	50.000	40000	50.000	50.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9	Dưa lê	loại 1	15.000	20.000	15.000	13.000	15.000	12.000	20.000	16.000	15.000	20.000
10	Thanh long	loại 1	20.000	35.000	25.000	40.000	35.000		20.000	35.000	20.000	25.000
11	Cà chua	loại 1	12.000	15.000	10.000	15.000	15.000	10.000	20.000	8.000	12.000	13.000
12	Bí đao	loại 1	10.000	13.000	7.000	10.000	12.000	10.000	12.000	10.000	13.000	12.000
13	Khoai tây	loại 1	12.000	15.000	14.000	15.000	12.000	12.000	15.000	12.000	14.000	15.000
14	Rau cải ngọt	loại 1	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000	10.000	15.000	13.000
15	Đậu đũa	loại 1	8.000	12.000	10.000	10.000	9.000	8.000	14.000	12.000	10.000	10.000
16	Bầu sao	loại 1	8.000	10.000	10.000	8.000	10.000	8.000	12.000	10.000	9.000	8.000
17	Dưa chuột	loại 1	8.000	12.000	10.000	10.000	8.000	10.000	12.000	8.000	10.000	10.000
18	Rau mồng (mớ)	loại 1	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	3.000
19	Su su	loại 1	6.000	8.000	5.000	5.000	6.000	7.000	8.000	7.000	6.000	7.000
20	Hoa hồng đỏ (bông)	loại 1	1.000	4.000	2.500	4.000	3.000	2.500	3.000	4.000	4.000	4.000
21	Hoa ly hồng (cành)	loại 1	25.000	25.000		30.000	35.000	20.000	20.000	20.000	30.000	35.000
22	Hoa cúc vàng (bông)	loại 1	1.500	4.000	2.500	5.000	3.000	2.500	3.000	4.000	3.000	4.000



**GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM  
TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC**  
*Ngày 17 tháng 5 năm 2017*

(ĐVT: đ/kg)

STT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Lai Châu	Bắc Ninh	Tuyên Quang
1	Thóc tẻ (KD, Q5)	loại 1	6.500	6.200	6.200
2	Gạo Xi dền	loại 1	11.000	10.500	11.000
3	Đậu tương	loại 1	28.000	27.000	25.000
4	Đậu xanh tách vỏ	loại 1	55.000	52.000	54.000
5	Lạc nhân	loại 1	48.000	50.000	50.000
6	Miến dong	loại 1	55.000	54.000	53.000
7	Thịt lợn hơi	loại 1	22.000	23.000	22.000
8	Thịt mông sẵn	loại 1	55.000	55.000	50.000
9	Gà Tam hoàng hơi	loại 1	75.000	70.000	72.000
10	Gà ta hơi	loại 1	115.000	100.000	110.000
11	Gà Ai cập hơi	loại 1	80.000	78.000	80.000
12	Vịt hơi	loại 1	45.000	42.000	40.000
13	Thịt bò thăn	loại 1	250.000	250.000	260.000
14	Trứng gà ta (quả)	loại 1	4.000	4.000	3.500
15	Trứng chim cú (10 quả)	loại 1	7.000	6.500	6.500
16	Tôm sú	loại 1	480.000	450.000	450.000
17	Cá quả	loại 1	110.000	100.000	100.000

**GIÁ CÁC MẶT HÀNG RAU, CỦ, QUẢ  
TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC**  
*Ngày 17 tháng 5 năm 2017*

(ĐVT: đ/kg)

STT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Lai Châu	Bắc Ninh	Tuyên Quang
1	Dưa hấu Miền Nam	loại 1	14.000	17.000	15.000
2	Mận cơm	loại 1	25.000	20.000	27.000
3	Lê	loại 1	25.000	25.000	28.000
4	Dưa bở	loại 1	18.000	15.000	15.000
5	Thanh long	loại 1	30.000	25.000	30.000
6	Cà rốt	loại 1	18.000	17.000	18.000
7	Hành tây	loại 1	20.000	18.000	18.000
8	Khoai tây	loại 1	14.000	13.000	12.000
9	Cà chua	loại 1	15.000	12.000	10.000
10	Su su	loại 1	8.000	6.000	6.000
11	Chanh (quả tươi)	loại 1	30.000	25.000	25.000
12	Tỏi ta khô	loại 1	50.000	50.000	50.000
13	Mướp đắng	loại 1	10.000	12.000	12.000
14	Đậu đũa	loại 1	15.000	13.000	13.000
15	Hành củ ta khô	loại 1	45.000	42.000	40.000
16	Bí đỏ	loại 1	12.000	10.000	11.000

# DỰ BÁO

## NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh	Nhu cầu trong 30 ngày tới
1	Cửa hàng kinh doanh nông sản sạch Đại diện: Phùng Thị Hương	Xã Phùng Xá – huyện Thạch Thất - Hà Nội ĐT: 0918 949 444	Kinh doanh các mặt hàng nông sản sạch	- <b>Mua/bán:</b> Các mặt hàng nông sản sạch với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua (bán):</b> Hà Nội và các vùng lân cận.
2	Cửa hàng kinh doanh hàng nông sản khô Đại diện: Nguyễn Thị Nhân	xã Chàng Sơn – huyện Thạch Thất - Hà Nội ĐT: 01672433899	Kinh doanh các mặt hàng nông sản khô	- <b>Mua/bán:</b> Các mặt hàng nông sản khô với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua (bán):</b> Hà Nội và các vùng lân cận.
3	Cửa hàng kinh doanh gạo Đại diện: Khuất Hữu Sơn	Xã Đại Đồng – huyện Thạch Thất - Hà Nội ĐT: 0985 387 272	Kinh doanh gạo các loại	- <b>Mua/bán:</b> Gạo các loại với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua (bán):</b> Hà Nội và các vùng lân cận.
4	Cửa hàng kinh doanh gạo Đại diện: Nguyễn Thị Sen	xã Phú Kim – huyện Thạch Thất – Hà Nội ĐT: 01698648346	Kinh doanh gạo các loại	- <b>Mua/bán:</b> Gạo các loại với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua (bán):</b> Hà Nội và các vùng lân cận.

## NHU CẦU MUA BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ liên hệ	Ngành nghề kinh doanh	Nhu cầu trong 15 ngày tới
1	Hộ trồng gừng Đại diện: Nguyễn Anh Đức	Xã Thanh Cao – huyện Thanh Oai – Hà Nội ĐT: 0987143885	Trồng gừng	- <b>Bán:</b> Củ gừng với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận
2	Trang trại cây giống Đại diện: Nguyễn Văn Nhiệm	Xã Hạ Bằng – huyện Thạch Thất - Hà Nội ĐT: 0168 264 5433	Sản xuất và kinh doanh cây giống	- <b>Bán:</b> Cây giống các loại với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận
3	Hộ kinh doanh cây giống Đại diện: Đặng Trọng Tuyết	Phường Phú Diễn – Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội ĐT: 0913.090.228	Kinh doanh cây giống	- <b>Bán:</b> Cây giống các loại với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận
4	Hộ trồng Thanh Long ruột đỏ Đại diện: Cần Xuân Hồng	Xã Yên Bình – huyện Thạch Thất – Hà Nội ĐT: 0986.839.904	Trồng Thanh Long ruột đỏ	- <b>Bán:</b> Giống Thanh Long ruột đỏ với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận

## NHU CẦU MUA BÁN CỦA CÁC CƠ SỞ KINH DOANH TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỖI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ liên hệ	Ngành nghề SX - KD	Nhu cầu trong 30 ngày tới
1	Cửa hàng kinh doanh hải sản Đại diện: Trần Đình Vương	Chợ thương mại Cầu Bươu - huyện Thanh Trì - Hà Nội ĐT: 0962.665.616	Kinh doanh các mặt hàng hải sản các loại	- <b>Mua/bán:</b> Kinh doanh hải sản các loại với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.
2	Cửa hàng kinh doanh thủy sản Đại diện: Lưu Thị Oanh	Chợ thị trấn Phùng – huyện Đan Phượng – Hà Nội ĐT: 0975.465.518	Kinh doanh các mặt hàng thủy sản các loại	- <b>Mua/bán:</b> Các mặt hàng thủy sản các loại với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.
3	Cửa hàng kinh doanh hải sản Đại diện: Nguyễn Văn Trường	Chợ thương mại Cầu Bươu - huyện Thanh Trì - Hà Nội ĐT: 0966.019.225	Kinh doanh các mặt hàng hải sản các loại	- <b>Mua/bán:</b> Kinh doanh hải sản các loại với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.
4	Cửa hàng kinh doanh thịt bò, thịt lợn Đại diện: Nguyễn Thị Phương	Xã Đan Phượng – huyện Đan Phượng - Hà Nội ĐT: 0987802736	Kinh doanh thịt bò, thịt lợn	- <b>Mua/bán:</b> Thịt bò, thịt lợn các loại với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng). - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận

## NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ liên hệ	Ngành nghề SX - KD	Nhu cầu trong 15 ngày tới
1	Trang trại chăn nuôi lợn hữu cơ Đại diện: Đỗ Đình Hải	Xã Đông Xuân – huyện Quốc Oai – Hà Nội ĐT: 0975.813.056	Chăn nuôi lợn mán, lợn rừng	- <b>Bán:</b> Lợn mán, lợn rừng với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (Đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.
2	Trang trại chăn nuôi lợn Đại diện: Nguyễn Bá Liệu	Xã Tự Nhiên – huyện Thường Tín – Hà Nội ĐT: 01663805024	Ươm cá giống	- <b>Bán:</b> Cá giống các loại với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (Đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.
3	Trang trại chăn nuôi Đại diện: Nguyễn Văn Toàn	Xã Viên An – huyện Ứng Hòa – Hà Nội ĐT: 0986109849	Chăn nuôi gà	- <b>Bán:</b> Trứng gà với số lượng lớn theo đơn đặt hàng. (Đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua (bán):</b> Hà Nội và các vùng lân cận.
4	Trang trại chăn nuôi Đại diện: Vương Văn Hải	Xã Lại Thượng – huyện Thạch Thất – Hà Nội ĐT: 0972.729.648	Chăn nuôi vịt	- <b>Bán:</b> Trứng vịt với số lượng lớn theo đơn đặt hàng. (Đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua (bán):</b> Hà Nội và các vùng lân cận.

## NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ liên hệ	Ngành nghề SX - KD	Nhu cầu trong 15 ngày tới
1	Cơ sở sản xuất kẹo Chiến Thắng Đại diện: Nguyễn Thị Gấm	Xã Hoàng Long - huyện Phú Xuyên - Hà Nội ĐT: 0977308038	Sản xuất kẹo lạc, kẹo dổi	- <b>Bán:</b> Kẹo lạc, kẹo dổi với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (Đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.
2	Cơ sở sản xuất rượu Đại diện: Dương Văn Lưu	Xã Xuân Phú - huyện Phúc Thọ - Hà Nội. ĐT: 0168246891	Sản xuất rượu các loại	- <b>Bán:</b> Rượu các loại với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (Đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.
3	Cơ sở sản xuất miến dong Đại diện: Nguyễn Huy Khải	Xã Dương Liễu – huyện Hoài Đức – Hà Nội ĐT: 0433.668811	Sản xuất miến dong	- <b>Bán:</b> Miến dong với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (Đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.
4	Cơ sở sản xuất miến dong Đại diện Nguyễn Văn Việt	Xã Cộng Hòa – huyện Quốc Oai – Hà Nội ĐT: 0902.272.190	Sản xuất miến dong	- <b>Bán:</b> Miến dong với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (Đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.

## NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ liên hệ	Ngành nghề SX - KD	Nhu cầu trong 15 ngày tới
1	Trang trại Hưng Thịnh Đại diện: Bùi Quốc Hưng	Xã Gia Thanh – Huyện Gia Viễn – Tỉnh Ninh Bình ĐT: 0904182118	Nuôi lợn rừng	- <b>Bán:</b> : Lợn rừng giống, thịt lợn rừng với số lượng lớn (Đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Trong tỉnh và các vùng lân cận.
2	Hộ nuôi trồng thủy sản Đại diện: Trần Văn Tín	Thôn Trung Hà – Xã Nam Tân – Huyện Nam Sách – Hải Dương ĐT: 0912096043	Nuôi cá các loại	- <b>Bán:</b> Cá các loại với số lượng lớn (Đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Trong tỉnh và các vùng lân cận.
3	Hộ nuôi trồng thủy sản Đại diện: Trần Văn Hưng	Thôn Trung Hà – Xã Nam Tân – Huyện Nam Sách – Hải Dương ĐT: 0942313399	Nuôi cá các loại	- <b>Bán:</b> Cá các loại với số lượng lớn (Đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Trong tỉnh và các vùng lân cận.
4	Cơ sở sản xuất dế mèn đông lạnh Đại diện : Trần Tiến Mạc	Xã Mỹ Phúc – Huyện Mỹ Lộc – Tỉnh Nam Định ĐT: 0942313399	Sản xuất dế mèn đông lạnh	- <b>Bán:</b> Sản phẩm dế mèn đông lạnh với số lượng lớn (Đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.